

Số: 774 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2020

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại Hội nghị chuyên đề “Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”**

Ngày 21 tháng 10 năm 2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình cùng Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Phúc và Giám đốc Công an tỉnh, Đỗ Triệu Phong đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến chuyên đề “Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố” (chuyên đề).

1. Tại điểm cầu UBND tỉnh: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan và Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên; Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và Văn phòng TAND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; các phòng chuyên môn Công an tỉnh; Phóng viên Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Kiên Giang, website Kiên Giang đến dự và đưa tin.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Vườn Quốc gia Phú Quốc (dự họp UBND huyện Phú Quốc), Chi cục Kiểm lâm. Phó Giám đốc các sở, ngành: Tư pháp, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Vườn Quốc gia U Minh Thượng (dự họp UBND huyện U Minh Thượng), Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh. Vắng: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cử cấp phòng dự thay: Sở Công Thương.

2. Tại điểm cầu UBND các huyện, thành phố gồm: Bí thư Huyện ủy An Biên, Hòn Đất, Giang Thành, U Minh Thượng, Kiên Hải, Kiên Lương. Phó Bí thư Huyện ủy, Thành ủy: Gò Quao, Rạch Giá; Vĩnh Thuận, Giồng Riềng. Cấp huyện không có cấp ủy: Châu Thành, An Minh, Tân Hiệp, Hà Tiên, Phú Quốc.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Gò Quao, Giồng Riềng, Châu Thành, Hòn Đất, Giang Thành, Kiên Lương, Kiên Hải (dự tại điểm cầu UBND tỉnh), Rạch Giá và Quyền Chủ tịch Tân Hiệp. Phó Chủ tịch các huyện: Vĩnh Thuận, Hà Tiên, Phú Quốc cùng lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; lãnh đạo UBND cấp xã.



Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố: Hà Tiên, Hòn Đất, Kiên Hải, Kiên Lương, Phú Quốc; Hạt Kiểm lâm liên huyện An Biên - An Minh; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu, Cảng Dương Đông tham dự họp tại Phòng họp trực tuyến tại điểm cầu của địa phương.

Sau khi nghe Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thông qua báo cáo chuyên đề; phát biểu và tham luận của các ngành, địa phương; ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình có ý kiến kết luận như sau:

1. Thành phần đại biểu tham dự không đảm bảo yêu cầu, đề nghị Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và UBND cấp huyện, đặc biệt là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cần chú trọng, quán triệt thực hiện nghiêm ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2. Các ngành chức năng, địa phương đã xác định được tầm quan trọng của việc tiếp nhận, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Viện trưởng VKSND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang. Theo báo cáo số liệu từ ngày 31/12/2017 đến 31/8/2018 (7 tháng rưỡi) các cơ quan chức năng đã tiếp nhận tổng số 5.035 tin, đã xử lý giải quyết được 4.825 tin, đạt tỷ lệ chung 95.82%.

Quy chế phối hợp phát huy được hiệu quả và tính năng động, sáng tạo của từng cơ quan, góp phần quan trọng nâng cao công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, qua báo cáo và ý kiến phát biểu tại hội nghị cho thấy:

- Trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, các tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, có vụ việc chưa đáp ứng yêu cầu như: Chưa đảm bảo về thời hạn theo quy định; giải quyết không đúng thẩm quyền (Công an xã, phường, thị trấn tiếp nhận tin tố giác, tin báo tội phạm xong tiến hành hòa giải, không báo cho Cơ quan điều tra); Cơ quan Cảnh sát điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tỷ lệ giải quyết chỉ đạt 88,19%, (chưa đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/NQ-QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội); công tác phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện với các đơn vị của Bộ đội Biên phòng và một số đơn vị có liên quan chưa chặt chẽ; Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp chưa chủ động ban hành đầy đủ các văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm; tỷ lệ của hai cấp kiểm sát ban hành văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh chỉ có 64,86% (thấp hơn chỉ tiêu của ngành).

- Nguyên nhân sự hạn chế nêu trên do cấp ủy, chính quyền một số địa phương và lãnh đạo một số đơn vị công an, viện kiểm sát chưa thực sự quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ của các địa phương trong công tác này chưa đầy đủ, thiếu kịp thời. Lực

lượng cán bộ, chiến sỹ, điều tra viên trực tiếp làm công tác này, đặc biệt là lực lượng cấp xã biên chế không ổn định, còn thiếu, thường xuyên có sự điều chuyển thay đổi; trách nhiệm chưa cao của một vài Điều tra viên, Kiểm sát viên trong thực thi nhiệm vụ, chưa nghiên cứu sâu văn bản áp dụng nên chất lượng trong giải quyết chưa cao.

Bên cạnh đó, các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra chưa quan tâm đầy đủ, đúng mức đến công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nên dẫn đến còn nhiều thiếu sót, vi phạm.

Từ những nguyên nhân, hạn chế đã nêu và để nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan hành chính và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm, đảm bảo mọi tố giác, tin báo về tội phạm phải được phát hiện và chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, không để tình trạng vụ việc xảy ra nhiều ngày nhưng không thông báo cho cơ quan chức năng hoặc không được giải quyết theo trình tự, thẩm quyền...

2. Các cơ quan chức năng giám định tham gia và thực hiện việc kết luận giám định pháp y, các giám định về định giá tài sản (tài chính, tiền tệ), xây dựng, đất đai; cung cấp hồ sơ, tài liệu... đúng thời gian theo yêu cầu của các cơ quan tố tụng. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành giúp UBND tỉnh theo dõi chất lượng, hiệu quả của giám định viên tham gia công tác giám định phục vụ hoạt động tố tụng.

3. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các Cảng hàng không, bến cảng, tại thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, Giang Thành, huyện Phú Quốc, Kiên Hải để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

4. Vườn Quốc gia U Minh Thượng và Vườn Quốc gia Phú Quốc tham gia xây dựng Quy chế phối hợp trong hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng đối với lĩnh vực liên quan.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Phát huy hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và sự phối hợp công tác của Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong lĩnh vực này. Các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm kịp thời có căn cứ, đúng pháp luật, đảm bảo tránh bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

6. Thủ trưởng cơ quan điều tra tỉnh phải có giải pháp để nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố (thời gian qua mới đạt 88,19%).

7. Giám đốc Công an tỉnh chấn chỉnh ngay lực lượng Công an cấp xã trong tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm đúng quy trình, đúng thẩm quyền. Bên cạnh đó, cần quan tâm chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và Công an huyện Phú Quốc tiếp tục thực hiện nội dung 4 của Công văn số 511/UBND-KTCN ngày 10/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh “Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn huyện Phú Quốc”. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành tập trung xử lý nhanh, dứt điểm các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn huyện Phú Quốc (kể cả hình sự, dân sự, hành chính và vụ việc quan tâm chỉ đạo), hoàn thành trong tháng 10.

8. Đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện tốt nghiệp vụ xử lý tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian tới. Với tư cách thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh, đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nghiên cứu tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chỉ thị chấn chỉnh và chỉ đạo công tác này.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như thành phần tham dự;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, vttrinh (1b).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đỗ Thị Lệ Hảo**